

## BÁO CÁO

### **Kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương**

Thực hiện Văn bản số 1205/SNV-TCBC ngày 14/9/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

##### **1. Về công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương**

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết<sup>1</sup> và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cấp ủy, chi bộ Trung tâm đã triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến từng đảng viên trong chi bộ, đồng thời đăng ký cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động tại Trung tâm tham gia các buổi quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Khối các cơ quan tổ chức.

Thông qua việc được học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, hầu hết cán bộ, đảng viên đều tin tưởng, đồng tình và nhận định đây là những quyết sách quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cấp bách vừa lâu dài, nhất là việc cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra, từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

##### **2. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương**

Thực hiện các Kế hoạch<sup>2</sup> của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm đã

<sup>1</sup> Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

<sup>2</sup> Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 84-KH/TU

tiên hành xây dựng Đề án<sup>3</sup>sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh gọn, hiệu quả.

### **3. Rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP**

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Trung tâm đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, xác định những bất cập, hạn chế cần khắc phục để từ đó xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm đã sáp nhập, hợp nhất bộ máy bên trong từ 06 phòng chuyên môn giảm còn 05 phòng chuyên môn; hiện nay Trung tâm đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án sáp nhập các phòng chuyên môn, sắp xếp lại vị trí việc làm giữa các phòng thuộc Trung tâm nhằm đảm bảo tập trung nguồn nhân lực, giảm đầu mối, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bộ máy thực hiện một cách hiệu quả hơn.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

- Trong thời gian qua, Trung tâm đã bám sát nội dung Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương chủ động thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra.

- Việc tham gia học tập, các Nghị quyết được cấp uỷ, chi bộ Trung tâm quan tâm, quán triệt, chỉ đạo sâu sát đến tất cả đảng viên, viên chức, người lao động của cơ quan; 100% đảng viên, viên chức, người lao động tham gia.

- Công tác quản lý tổ chức bộ máy của Trung tâm đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ, cơ cấu sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng trong cơ quan.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế viên chức; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình<sup>4</sup>. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển viên chức được thực hiện thường xuyên theo quy định; sắp xếp đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy được năng lực sở trường của viên chức.

### **2. Hạn chế, khó khăn**

---

ngày 08/5/2023 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng; Kế hoạch số 5228/KH-UBND ngày 15/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

<sup>3</sup> Đề án số 01/ĐA-TTXX ngày 10/8/2020 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Trung tâm và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh đã duyệt về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

<sup>4</sup> Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quản lý biên chế công chức, viên chức của chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026 của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình thực hiện tinh giản biên chế hàng năm gặp rất nhiều khó khăn; đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là nghỉ hưu, nghỉ việc, đối tượng viên chức hoạt động tại Trung tâm đa số là viên chức trẻ, có trình độ, năng động và sáng tạo, nên không thuộc đối tượng để tinh giảm theo việc đánh giá xếp loại hàng năm.

Trên đây là báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương 6 khóa XII, Trung tâm kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo các phòng, TTTT;
- Website: [dalat-info.gov.vn](http://dalat-info.gov.vn);
- Lưu: VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Quốc Anh**